



ที่ อต ๕๓๐๒๙/ ๑๙๖๙

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๔ อัตรา ตามประกาศ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
โดยกำหนดระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน
เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ สามารถดู
รายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี www.uttaradit-pao.go.th หรือสอบถามได้ที่
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๔๑-๖๘๖๐ ในวันและ
เวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ขอแสดงความนับถือ

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นชอบประชาสัมพันธ์
ประกาศขอสมัครฯ ทว เว็บไซต์
๗๐๖ สภจ.๑๓.๑๐๒

(นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

(นางสาวสุทธิชญาน์ ชีรอธิพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นายเทียนชัย วงศ์ษา)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร./โทรสาร. ๐-๕๕๔๑-๖๘๖๐





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๔ อัตรา มีกำหนดการรับสมัครคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ อาคาร ๒ ชั้น ๒ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกฯ แล้ว พร้อมนี้ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุดรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑-๐๑	นางสาววริตา คำจันทา	
๒	๐๑-๐๒	นางสาวธนพร สุ่มทุม	
๓	๐๑-๐๓	นางสาวรุ่งทิวา ศิลาวรรณ	
๔	๐๑-๐๔	นางสาวอรอุมา คำทุม	
๕	๐๑-๐๕	นางสาวณิชนันท์ นวลคำ	
๖	๐๑-๐๖	นางสาวบุญศรีศรี สุปน	
๗	๐๑-๐๗	ร.อ.หญิง วรางคณา อู่ยั้ง	

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ
วันจันทร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง	เวลา	การคัดเลือกฯ	สถานที่
พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ	๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.	ภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก.)	ณ ห้องประชุม น่านนที องค์การ บริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ อาคาร ๒ ชั้น ๒
พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ	๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.	ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)	

โดยหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายลำดับที่ ๒ ของประกาศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ จะต้องผ่านการคัดเลือกฯ ในแต่ละภาคด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และ
ผ่านด้านความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ถึงจะผ่านเกณฑ์การคัดเลือกภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และจะประกาศผลให้ทราบภายหลังทางเว็บไซต์ www.uttaradit-pao.go.th
หรือ ปิดประกาศ ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๑๖-๘๖๐
ในวันและเวลาราชการ

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ

๓.๑ หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าคัดเลือกฯ

(๑) บัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกฯ ซึ่งออกโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์

(๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย
และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร
ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ที่นายทะเบียน
รับรอง) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมการคัดเลือกฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ

(๓) หลักฐานอื่น ๆ ในกรณีชื่อ - สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบสำคัญ
การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล หากไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าคัดเลือกฯ เจ้าหน้าที่คุมการคัดเลือกฯ
จะไม่อนุญาตให้เข้าคัดเลือกฯ โดยเด็ดขาด

๓.๒ การแต่งกายในวันคัดเลือกฯ สุภาพสตรี : แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อ
กระโปรง สวมรองเท้าคัทชูที่ไม่เปิดปลายเท้าและไม่เปิดส้นเท้า สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อคอปกโดยสอดชายเสื้อไว้
ในกางเกง กางเกงสแล็ค สวมรองเท้าคัทชูที่ไม่เปิดปลายเท้าและไม่เปิดส้นเท้า

๓.๓ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ นำเอกสาร ตำรา หนังสือ เครื่องคิดเลข
เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ หรือเครื่องบันทึกเสียง เข้าไปในสถานที่คัดเลือกฯ หากฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการ
พิจารณาให้เข้ารับการคัดเลือกฯ

๓.๔ เมื่ออยู่ในห้องคัดเลือกฯ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้สมัครอื่น หรือบุคคลภายนอกและ
ไม่ออกจากห้องคัดเลือกฯ เว้นแต่ได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมการ
คัดเลือกฯ

/๓.๕ ห้ามสูบ.....

๓.๕ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องคัดเลือกฯ และห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปในห้องคัดเลือกฯ

๓.๖ ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ควรไปถึงสถานที่คัดเลือกฯ ตามที่กำหนดเพื่อตรวจคัดกรองหรือยืนยันตัวตนก่อนเข้าคัดเลือกฯ หากผู้เข้าคัดเลือกฯ รายใดถึงสถานที่คัดเลือกฯ หลังจากเริ่มคัดเลือกฯ ไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าคัดเลือกฯ

๓.๗ หลังจากเริ่มเวลาคัดเลือกฯ แล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องคัดเลือกฯ จนกว่าจะหมดเวลาคัดเลือกฯ หากผู้ใดออกจากห้องคัดเลือกฯ ก่อนหมดเวลาคัดเลือกฯ ดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ จะต้องถูกยุติการคัดเลือกฯ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ยกเว้น ผู้ที่ส่งกระดาษคำตอบพร้อมกระดาษข้อสอบคืนให้เจ้าหน้าที่คุมการคัดเลือกฯ แล้ว

๓.๘ ห้ามคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ นำแบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องคัดเลือกฯ โดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต จะต้องถูกยุติการคัดเลือกฯ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน รวมทั้งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๓.๙ เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ที่จะต้องทราบ วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือกฯ

ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ต้องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่คุมการคัดเลือกฯ ทุกกรณีโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือผู้ใดทุจริต หรือมีเจตนากระทำการทุจริต หรือพยายามทุจริต หรือส่อแววทุจริต หรือมีหลักฐานว่าทุจริตในการคัดเลือกฯ เจ้าหน้าที่คุมการคัดเลือกฯ มีอำนาจให้ผู้เข้าคัดเลือกฯ ยุติการคัดเลือกฯ และหมดสิทธิคัดเลือกฯ ทันที ในกรณีทุจริตในการคัดเลือกฯ อาจถูกดำเนินการตามกฎหมายด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี